

“ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย” ขยายกิจการให้ “เอจีซี อาซาฮี กลาส”

เมืองโบเทลล์ รัฐวอชิงตัน, กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และกรุงโตเกียว-20
ค.ศ.-ฟิอาร์ทวีวี/อินโฟเคสท์

ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย จะยังคงให้บริการรับจ้างผลิตและพัฒนาชีวเวชภัณฑ์แก่ลูกค้าทั่วโลกต่อไป

ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย (CMC Biologics) ผู้นำโลกด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยารักษาโรคภูมิแพ้ และยา
รักษาอื่นๆที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อการใช้งานในระดับคลินิกและเพื่อการพาณิชย์ พร้อมด้วยบริษัท เอจี
ซี อาซาฮี กลาส (AGC Asahi Glass) ผู้นำของโลกด้านการผลิตกระจก เคมีภัณฑ์ และวัสดุไฮเทค ร่วมกันประกาศ
ว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับผู้ถือหุ้นของซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย ซึ่งรวมถึง Monitor Clipper
Partners, European Equity Partners และ Innoven Partenaires เพื่อเปิดทางให้เอจีซีเข้าถือหุ้นทั้งหมด 100%
ของซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย โดยคาดว่าจะขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2560

รูปภาพ - http://mma.prnewswire.com/media/451064/CMC_BIOLOGICS_LOGO_Logo.jpg

ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย เป็นบริษัทสตาร์ทอัพในเดนมาร์กที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 จากนั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
บริษัทรับจ้างผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CDMO) ที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน
กว่า 500 คน มีโรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ 2 แห่ง และมีโรงงานผลิตขั้นต้นอีก 1 แห่ง จึงขึ้นแท่นเป็นหนึ่งใน
ผู้นำอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตและพัฒนาชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก

เดวิด คอฟแมนน์ ประธานบริษัท ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย กล่าวว่า “จากอัตราการเติบโตที่รวดเร็วและความสำเร็จที่ได้
รับตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการที่เราจะได้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจบริการด้านเภสัชภัณฑ์
ของเอจีซี ที่มีการผลิตชีวเวชภัณฑ์ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย เอจีซีเป็นบริษัทระดับโลกที่มุ่งมั่นสู่ความ
เป็นเลิศและมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า การที่เอจีซีอุทิศตนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นยอดและจับ
มือกับลูกค้ามาอย่างยาวนานนั้น นับว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย ที่ต้องการก้าวเป็นองค์กร
รับจ้างผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นยอดสำหรับบริษัทเภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำทั่วโลก”

กุสตาโว มาร์เชลโล ซีอีโอของซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย กล่าวว่า “ซีเอ็มซี ไบโอบีโอสาย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ของเอจีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว เราจะใช้
ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและ CMO ของเอจีซี ขณะเดียวกันก็จะนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยให้แก่

ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้ทำให้ซีเอ็มซีมีเจ้าของที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ เนื่องจากเอจซีเอ็มมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และขยายธุรกิจในระดับสากล ซึ่งล้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา”

ทั้งนี้ ซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์ จะยังคงใช้แบรนด์เดิมและมีอิสระในการดำเนินงาน โดยยังไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงาน ทีมผู้บริหารในปัจจุบัน หรือพนักงานของบริษัท ที่สำคัญคือ ซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์ จะยังคงยึดมั่นในการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าต่อไป

เกี่ยวกับ ซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์

ซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์ เป็นบริษัทรับจ้างผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นแนวหน้าของวงการ ที่มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาการและคุณภาพ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้สโลแกน “Right and On Time” โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป พร้อมให้บริการผลิตและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในด้านโซลูชันการขยายขนาดตามความต้องการของลูกค้า และการผลิตยารักษาโรคที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักตามมาตรฐาน cGMP เพื่อใช้ในการทดลองพรีคลินิก ระดับคลินิก และเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการแบบครบวงจรอีกมากมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเซลล์ไลน์ การพัฒนากระบวนการทางชีววิทยา การผสมสูตรยา และการทดสอบเชิงวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ขณะเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จาก CHEF1(R) Expression System ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์ สำหรับการผลิตเพื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกด้วย สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmcbio.com

ที่ปรึกษา

William Blair และ Shearman & Sterling ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของซีเอ็มซี ไบโอบีโอดีส์ ตามลำดับ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

Ms. Kim Yang

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารระดับสากล

CMC ICOS Biologics, Inc.

อีเมล: kyang@cmcbio.com

โทร: +1 425 415 5438